

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง จัดทะเบียนพรรคการเมือง

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับจด  
ทะเบียนพรรคอิสระธรรม เป็นพรรคการเมืองตามความในพระราช  
บัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๑๑ ดังปรากฏรายการท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒

พ่วง สุวรรณรัฐ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทะเบียนพรรคการเมือง

ชื่อพรรคการเมือง  
ทะเบียนเลขที่  
วันรับจดทะเบียน

อิสระธรรม  
๑๑/๒๕๑๑  
๑๕ มกราคม ๒๕๑๒

ภาพเครื่องหมาย  
พรรคการเมือง



ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บ้านเลขที่ ๒๐๕ ถนนพิษณุโลก  
ตำบลสวนจิตรลดา อำเภอคูสิด จังหวัดพระนคร  
ชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง หลวงชัยสุภา (ส่วน กมรศิริ)  
ชื่อรองหัวหน้าพรรคการเมือง เรืออากาศเอก ดุฎ รักตประจิต  
นายพูนสวัสดิ์ บุลยเลิศ  
ชื่อเลขาธิการพรรคการเมือง นายทองดี อิศราชีวิน  
ชื่อรองเลขาธิการพรรคการเมือง นายวิจิตร เทพสาร  
ชื่อกรรมการอำนวยการอื่น นายประยูร กมรศิริ  
นายสมหมาย ตะละภักดิ์  
นายเมิน อ่อนสำอางค์

นายสะอาด จันท์ผา  
 นายจรัส ขอบดี  
 พันตรี สมพล ผลวัฒน์  
 พันตรี ไพรย อังสุกรานต์  
 จำสิบเอก ประยูร วงษ์วิจิตร  
 ร.อ.ต. สมาน วีระศิริ  
 นายวิวัฒน์ วิจิตเนตินัย

### นโยบายของพรรค

พรรคอิสระธรรม มีนโยบายยึดมั่น “มัชฌิมา ปฏิปทา” คือดำเนินนโยบายเป็นกลาง มีอุดมคติหรืออุดมการณ์ “อหิงสา ธรรมชนะอธรรม ความสุขปวงชนเป็นใหญ่” ปวงชนชาวไทยต้องมีอิสรภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพเท่าเทียมกัน พรรคอิสระธรรม มีนโยบายรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อหนึ่ง. การศาสนา พรรคอิสระธรรม เห็นว่า ศาสนาคือคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา สอนให้ปฏิบัติอยู่ในทางศีลธรรมประพฤตินนให้ดีงาม อหิงสาคือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ฉะนั้น พรรคอิสระธรรม จึงเชิดชูและจะให้ความอุปถัมภ์แก่ศาสนาทุกศาสนา ทุกลัทธินิกายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อสอง. การปกครอง พรรคอิสระธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตย โดยเทอดทูนบูชาองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

พระมกุฎราชกุมารได้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน การปกครองเป็นของ  
 ราษฎร โดยราษฎร และเพื่อราษฎร บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าดำรง  
 ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะโดยแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตาม จะดำรง  
 ตำแหน่งนี้ได้ไม่เกินสองสมัย พรรคอิสระธรรม ไม่ประสงค์ให้ข้าราชการ  
 พลเรือน ข้าราชการตำรวจและข้าราชการทหารประจำการของพระบาท  
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าดำเนินกิจการในด้านการเมือง ตามแบบฉบับ  
 ของนานาอารยประเทศที่ปกครองในระบบเสรีประชาธิปไตย พรรค  
 นี้ไม่พึงปรารถนาและนิยม การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์หรือลัทธิ  
 เผด็จการอย่างเด็ดขาด พรรคอิสระธรรม จะยื่นหยัดต่อสู้กับลัทธิมหา  
 อูบาทว์ดังกล่าวนี้อยู่ตลอดกาล

ข้อสาม. การเกษตร พรรคอิสระธรรม เห็นว่า เกษตรกรรมเป็น  
 หัวใจสำคัญยิ่ง และเกษตรกรหรือชาวนาเป็นกระดูกสันหลังพลังอันยิ่งใหญ่  
 ของประเทศชาติ จะสนับสนุนส่งเสริมโดยทุกวิถีทาง ให้มีการชลประทาน  
 หลวง ชลประทานราษฎรเหมืองฝายแพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้  
 เกษตรกรหรือชาวนาได้มีฐานะในทางเศรษฐกิจอยู่ดีกินดี และจะจัดหา  
 ที่ดินทำกินให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวนาแต่ละครอบครัวอีกด้วย

ข้อสี่. การศึกษาและวัฒนธรรม พรรคอิสระธรรม จะส่งเสริม  
 สนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม ชั้นมัธยม ชั้นอุดม  
 ศึกษา และอาชีวศึกษาทุกแขนง ทั้งของรัฐและของเอกชนในด้าน  
 คุณภาพและในด้านปริมาณ ตลอดจนการผลิตครูอาจารย์ และก่อสร้าง  
 สถานที่ศึกษาเล่าเรียนให้มากหลายยิ่งขึ้น ในด้านวัฒนธรรม จะส่งเสริม

และรักษานับธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นของชาติไทยให้ยืนยงคงไว้อยู่กับบ้านคูเมือง ส่วนวัฒนธรรมต่างชาติที่กำลังไหลบ่าเข้ามา ก็จะต้องสนับสนุนแต่วัฒนธรรมที่ไม่เป็นภัยแก่ปวงชนชาวไทยเท่านั้น

ข้อห้า. การคมนาคม พรรคอิสระธรรม จะส่งเสริมสนับสนุนและขยายการก่อสร้าง ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภิบาล ทางหลวงชนบทและทางสาธารณะที่ประชาชนร่วมใช้ให้แพร่หลายและอยู่ในสภาพดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนส่งเสริมและขยายกิจการรถไฟ การบินพาณิชย์ การเดินเรือ ทะเลของชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ข้อหก. การสาธารณสุข พรรคอิสระธรรม ประารถนาให้ปวงชนชาวไทยทุกเพศทุกวัยมีพลานามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพื่อเป็นพลังของประเทศชาติ พรรคจะส่งเสริมให้มีการผลิตนายแพทย์และแพทย์ประจำตำบลหมู่บ้านให้มากที่สุด ตลอดจนขยายโรงพยาบาล สุขศาลาและสถานอนามัยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

ข้อเจ็ด. การเศรษฐกิจ และการคลัง พรรคอิสระธรรม จะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพในการประกอบเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมหนักเบา และอุตสาหกรรมในครัวเรือน ตลอดจนการประกอบธุรกิจอื่นๆ ทั้งนี้ โดยยึดถือหลักผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติเป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ จะได้ขยายกิจการสหกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการและ

ในภาคปฏิบัติให้เจริญแพร่หลาย และจะพยายามรักษาเสถียรภาพของเงินตราให้มั่นคง เพื่อยกฐานะการครองชีพของปวงชนชาวไทยให้เหมาะสมแก่อดีตภาพ ทั้งจะปรับปรุงภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักสากลนิยมแบบฉบับนานาอารยประเทศ

ข้อแปด. การต่างประเทศ ความสงบเรียบร้อยภายใน และภายนอกประเทศ พระคเณศวรรรจะส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ และยึดมั่นในอุดมการณ์ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ จะรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายในประเทศด้วยการเคารพต่อสิทธิอิสรภาพและเสรีภาพของปวงชนคุ้มครองป้องกันปวงชนชาวไทยให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงโดยไม่เป็นธรรม และจะปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินของทุกกระทรวงทบวงกรมให้ดำเนินการงานในเมื่อปวงชนผู้เสียภาษีอากรและเป็นเจ้าของประเทศที่ไปติดต่อกิจการได้ผลดีรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการพิทักษ์สันติสุขของปวงชนนั้น ก็จะดำเนินการปรับปรุงส่งเสริมและแก้ไขให้ตำรวจมีสมรรถภาพ ภารดรภาพ และเป็นมิตรที่แท้จริงของปวงชน

อนึ่ง พระคเณศวรรร จะสนับสนุนส่งเสริมและเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียงของผู้บำเพ็ญคุณความดีซื่อสัตย์สุจริต จะปราบปรามลงโทษผู้ทุจริตคิดกดทรมศต่อประเทศชาติฉ้อราษฎร์บังหลวง และกดขี่ข่มเหงปวงชนโดยไร้ศีลธรรมและผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด ในด้านความสงบเรียบร้อยภายนอกประเทศ ก็จะรักษาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ โดยจะ

ส่งเสริมปรับปรุงกิจการ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ซึ่งพรรคอิสระธรรม ถือว่า เป็นกองกำลังป้องกันของปวงชนชาวไทย และประเทศชาติให้มีสมรรถภาพแข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อจรรโลงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพของโลก และจะป้องกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้สูญเสียไปไม่ว่าจะมาโดยวิธีทางใด ๆ

ข้อเก้า. อุดมการณ์ทางการเมือง นอกจากนโยบายดังกล่าวไว้แล้วข้างต้น หากกิจการใด ๆ ซึ่งพรรคอิสระธรรม เห็นว่าจะยังผลประโยชน์อันมหาศาลให้แก่ประเทศชาติ และอำนวยความผาสุกให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นส่วนใหญ่แล้ว พรรคอิสระธรรม ก็จะพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีการอันเที่ยงธรรมเพื่อให้บังเกิดผลดียิ่งขึ้น

### วิธีดำเนินการของพรรค

๑. กรรมการ ผู้ริเริ่ม ๑๖ คนแรกนี้ เป็นกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการด้วยทุกคน
๒. ให้กรรมการรับหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ ๕ ส่วนที่เหลือให้ที่ประชุมกรรมการมอบหมายแต่งตั้งหากมีงานที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ
๓. ให้หัวหน้าพรรค และเหรียญกรับผิดชอบในเรื่องการเงินของพรรค (ทั้งรายรับรายจ่าย)

๔. เมื่อทางการรับจดทะเบียนพรรค และพรรคได้รับอนุญาตจากทางการเรียบร้อยแล้ว ให้เลขาธิการพรรคจัดการเรียกประชุมใหญ่ของพรรคภายใน เก้าสิบ วัน เพื่อที่ประชุมใหญ่จะได้แต่งตั้งกรรมการชุดถาวรต่อไป และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ จะได้แถลงนโยบายของพรรคต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบเป็นแนวทางที่กรรมการและสมาชิกของพรรคจะได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยระบบพรรคการเมือง
๕. การหาคะแนนเสียงนิยมของพรรค ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของพรรคต้องมีความสามัคคีช่วยกันหาเสียงให้พรรคพร้อมที่จะอธิบายนโยบายของพรรคให้แก่ผู้ที่สนใจให้เข้าใจ ตามที่ได้รับนโยบายไปจากที่ประชุมใหญ่
๖. สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎร ก่อนที่จะเสนอพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือกระทู้ต่อสภาผู้แทนราษฎร จะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ ญัตติ หรือกระทู้ต่อที่ประชุมกรรมการบริหารให้พิจารณาเสียก่อน